

Số: /BC - HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân
Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trong năm 2021.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nắm tình hình và diễn biến của các loại tội phạm, tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ các vụ, việc kịp thời phát hiện những thiếu sót và ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục đối với các cơ quan liên quan.

Tòa án nhân dân hai cấp đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử và giải quyết các loại án; không để án quá hạn Luật định, không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm; công tác giải quyết án hành chính đạt tỷ lệ 100% (tăng 22% so với năm 2020); việc triển khai Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án được chú trọng thực hiện; các bản án, quyết định được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định; công tác Hội thẩm nhân dân được đảm bảo thực hiện theo quy chế hoạt động.

Cơ quan Thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các việc có điều kiện thi hành; việc xét, miễn giảm thi hành án được đảm bảo thực hiện; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xác minh thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ thi hành án để tổ chức thi hành án kịp thời, chính xác.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế nhận thấy: Báo cáo của các cơ quan tư pháp tiếp tục chưa có sự thống nhất về số liệu vụ, việc thụ lý, giải quyết¹; án trả hồ sơ

¹Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kiểm sát các vụ như sau: Số vụ án hình sự thụ lý là 481 vụ/662 bị cáo, đã giải quyết 418 vụ/575 bị cáo và 1.024 vụ việc, vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đã giải quyết 904 vụ. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh: Số vụ án hình sự thụ lý là 487 vụ/686 bị cáo, đã giải quyết 429 vụ/603 bị cáo và 1.006 vụ việc, vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đã giải quyết 858 vụ việc.

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh có sự sai lệch về số việc, số tiền thụ lý và giải quyết.

điều tra bổ sung được Viện Kiểm sát nhân dân chấp nhận² và án hủy cấp sơ thẩm³, số kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân⁴, mặc dù Ban Pháp chế đã chỉ ra nhiều lần qua các kỳ họp HĐND tỉnh nhưng giữa các đơn vị chưa có phương án giải quyết thống nhất.

Về thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị như sau:

- Đối với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp: Chất lượng kiểm sát một số hồ sơ vụ án hình sự chưa cao, số án Tòa án nhân dân trả hồ sơ điều tra bổ sung được Viện kiểm sát nhân dân chấp nhận 10/12 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2020; chưa phát hiện để kháng nghị ngang cấp đối với một số quyết định, bản án của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm còn thiếu sót, trong đó: 01 vụ án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị bản án của Tòa án nhân dân tỉnh, 06 vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án của Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Đối với Tòa án nhân dân hai cấp: Còn có bản án, quyết định hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán; theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân có 02/12 vụ Tòa án nhân dân trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung không được chấp nhận. Một số bản án, quyết định của Tòa án nhân dân còn có thiếu sót, qua kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân đã ban hành 06/10 kháng nghị, 15 kiến nghị được chấp nhận (04 kháng nghị đang thụ lý).

- Đối với cơ quan Thi hành án dân sự: Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau còn cao, cụ thể: Còn 1.077 việc tương ứng với số tiền trên 105 tỷ đồng; trong đó, có 278 việc có điều kiện thi hành với số tiền trên 35 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 25 việc và hơn 10 tỷ đồng. Việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn chậm và đạt tỷ lệ giải quyết thấp (31% về việc và 21% về tiền). Quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong tổ chức thi hành án dân sự vẫn còn một số thiếu sót, qua kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân đã phát hiện và ban hành 02 kháng nghị, 13 kiến nghị được chấp nhận.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của các cơ quan tư pháp trong năm 2022, đồng thời đề nghị:

Kiến nghị chung: Các cơ quan tư pháp giải trình số liệu và có giải pháp thống nhất số liệu các vụ, việc thụ lý, giải quyết đảm bảo chính xác.

²Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Án trả hồ sơ điều tra bổ sung được Viện Kiểm sát nhân dân chấp nhận là 10 vụ; báo cáo của Tòa án nhân dân: Án trả hồ sơ điều tra bổ sung được Viện Kiểm sát nhân dân chấp nhận là 12 vụ.

³Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Có 01 vụ án hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân cấp cao hủy án, 01 vụ án dân sự sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh hủy án. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh (tại biểu phụ lục) có 01 vụ án dân sự sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh hủy án.

⁴ Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Số kháng nghị phúc thẩm là 07 vụ; Báo cáo của Tòa án nhân dân là 10 vụ.

a) Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp nhất là thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án, hồ sơ nhằm hạn chế việc hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và nâng cao chất lượng kiểm sát các vụ án, vụ việc dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, thương mại... của Kiểm sát viên cấp sơ thẩm.

b) Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

Tiếp tục tổ chức tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký và tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, giải quyết án.

Có giải pháp cụ thể trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến giải quyết án.

c) Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo đơn đốc thủ trưởng cơ quan Thi hành án cấp huyện tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành và xác định rõ thời gian hoàn thành.

Có giải pháp giải quyết cụ thể đối với các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022./.

Nơi nhận:

- Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng CT.HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hương